

1. VÌ TÔI TIN ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ SỰ THẬT

Tôi là người Công giáo vì tôi tin đạo Công giáo chân thật, chân chính và là chân lý. Đối với tôi, một điều hiển nhiên là khi tin bất cứ điều gì thì trước hết điều đó phải là chân lý đã, là điều chân chính đã. Không ai đại tin vào điều giả dối cả. Đó là lý do trung thực đầu tiên và duy nhất khi đặt niềm tin vào bất cứ điều gì.

Nếu quý vị thấy không đúng, nếu đó không phải là lý do đầu tiên khi quý vị đặt niềm tin thì tôi nghĩ quý vị không thành thật với chính mình.

Quý vị không đồng ý với tôi? Hoặc giả quý vị cho rằng nói như thế khó hiểu quá thì đây, tôi xin đơn cử một vài suy nghĩ để quý vị quyết định.

Lấy ví dụ Thiên Chúa trao cho quý vị quyền phán xét trong ngày Chung Thẩm. Trước mặt quý vị là hai người, một người Công giáo giả dối, và một người vô thần chân thật. Khoan nghĩ đến Hỏa ngục, cứ tạm cho rằng cả hai đều được lên Thiên đàng, nhưng một người cần được thanh luyện trong Luyện ngục một thời gian. Quý vị có toàn quyền quyết định số phận của hai người này.

Xin quý vị suy nghĩ xem người nào cần được thanh luyện trong Luyện ngục? Hoặc nếu quý vị không hề có khái niệm Luyện ngục thì xin hỏi người nào quý vị thấy xứng đáng được vào Thiên đàng hơn? Và đây, xin nghe họ trình bày quan điểm của mỗi người.

Một người nói rằng tuy có tin nhưng anh ta không nghĩ đạo Công giáo chân chính, hoặc chẳng cần biết đạo Công giáo chân thật hay không, nhưng tin và giữ đạo vì một vài lý do bình thường như: bạn bè chung quanh nhiều người tin đạo, hoặc cảm thấy tâm hồn thoải mái khi theo đạo, hoặc theo đạo vì nhận được một vài lợi ích vật chất nào đó. Rõ ràng anh không màng đến sự chân chính của đạo Công giáo. Nói khác đi, anh giữ đạo vì hai động lực tốt nhất và quan trọng nhất: đạo đức và hạnh phúc. Đơn giản như thế. Nói nôm na là anh theo đạo chỉ vì cảm thấy tâm hồn hạnh phúc hoặc vì cảm thấy đạo đức hơn. Quý vị nghĩ Thiên Chúa sẽ nói gì với anh?

Theo thiển ý của tôi, Chúa sẽ nói với anh như thế này: hạnh phúc thiếu sự thật thì không phải là hạnh phúc chân chính và như thế không phải là niềm hạnh phúc đích thực; đạo đức thiếu sự thật thì không phải đạo đức chân chính và như thế không phải là đạo đức đích thực. Tóm lại, người Công giáo giả dối cần thời gian thanh luyện hơn là kẻ vô thần chân thật. Tôi tin rằng quý vị đồng ý với kết luận của tôi.

Nếu quý vị vẫn chưa đồng ý, tôi xin đưa ra một ví dụ khác. Lúc quý vị còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi, vào dịp lễ Chúa Giáng Sinh, quý vị tin ông già Noel sẽ tặng quà vào đêm 24; tùy vào thái độ của quý vị tốt hay xấu trong năm. Như thế, vì món quà vào dịp cuối năm của ông già Noel ít ra làm đứa trẻ cư xử tốt hơn, ngoan hơn trong suốt cả năm. Nhưng khi lớn lên, quý vị không còn tin chuyện ông già Noel nữa. Sao vậy? Thừa chỉ vì một lý do duy nhất: vì quý vị thành thật với quý vị nên không tin một điều không phải là sự thật nữa, cho dù điều giả tưởng này thật sự mang lại hạnh phúc và làm cho quý vị (lúc còn bé) tốt hơn; như hai động lực quan trọng hạnh phúc và đạo đức tôi nêu trên.

Nếu quý vị là người hoàn toàn trung thực, chắc chắn quý vị phải đồng ý với tôi qua hai ví dụ trên. Trung thực xem sự thật là điều tuyệt đối không thể chối cãi.

Nếu quý vị chưa là người Công giáo, xin *đừng* vào đạo trừ phi quý vị thành tâm tin Công giáo là đạo chân thật. Nếu quý vị là người Công giáo nhưng chỉ vì một lý do nào đó – ngoài lý do là đạo chân chính – chẳng hạn như đạo Công giáo giả dối, hoặc nghi ngờ sự chân thật, ngay cả khi quý vị không màng đạo Công giáo chân thật hay không thì đây là lúc quý vị nên bình tâm suy nghĩ – với tất cả thành tâm, với tất cả lòng trung thực – tự hỏi tại sao quý vị lại mang danh Công giáo làm gì. Nếu quý vị thành tâm nghi ngờ sự chân chính của đạo Công giáo và thấy cần bỏ đạo thì đây là lúc quý vị cần sống thật với lòng của quý vị. Thánh Thomas Aquinas nói nếu ở lại trong lòng Giáo hội nhưng lại tin Công giáo là một đạo giả dối thì đó là một tội trọng, một tội đạo đức giả, một tội lỗi chống lại sự trung thực tuyệt đối, một tội lỗi nghiêm trọng đến mức đáng bị trừng phạt đời đời nếu không biết hối cải. Nói cách khác, nếu quyết định rời bỏ Giáo hội, quý vị đang phạm một sai lầm, nhưng nếu đây là một sai lầm trung thực với tâm tình muốn tìm kiếm sự thật, thì xin Chúa chúc lành cho hành trình tìm kiếm sự thật của quý vị, và xin Chúa soi sáng cho quý vị tìm ra con đường đích thực dẫn đến sự thật. ("*...cứ tìm sẽ thấy,*" Mt. 7:7)

Riêng với tôi, tôi tin đạo Công giáo chân thật và chân chính, là chân lý. Đó là lý do duy nhất tại sao tôi là người Công giáo.